



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2554

โรงสีหยุดรับซื้อธำนำข้าว ประเมินราคาสันปีนี้พุ่ง 56%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคาข้าว หลังพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งว่า ขณะนี้ โรงสีได้ประกาศหยุดซื้อข้าวชั่วคราวแล้ว เพื่อรอดูความชัดเจนนโยบายจําว่า จะมีรายละเอียด และเริ่มดำเนินโครงการเมื่อใด

ท่าที่ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องหยุดรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศตามไปด้วย เพราะยังกำหนดราคาขายไม่ได้ และเกรงว่าหากจําเริ่มเร็วจะเสี่ยงขาดทุนมหาศาล เพราะมีส่วนต่างกับราคาส่งออกข้าวปัจจุบันถึงตันละ 300 ดอลลาร์ ซึ่งถ้ารัฐเริ่มรับจําทันที โรงสีคงหยุดขายข้าวให้ผู้ส่งออกต่อไป เพื่อรอจํากับรัฐบาลแทน เพราะจะได้กำไรสูงกว่า

ปัจจุบัน ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกตันละ 9,000-9,500 บาท แต่รัฐรับจําสูงถึงตันละ 15,000 บาท ขณะเดียวกัน จะทำให้ราคาข้าวกระชากขึ้นเร็ว จนทำให้ตลาดต่างประเทศรับไม่ทัน ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลทยอยเปิดรับจําช่วงหน้าปีแทน เพื่อให้ราคาข้าวทยอยขึ้น และผู้ส่งออกกับผู้นำเข้าทยอยปรับตัว

ขณะที่นายชาญชัย รัชนีรานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จากนี้ไปการซื้อ-ขายข้าวจะคํานึงถึงราคาให้อยู่ในความเหมาะสมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะขายทันที เนื่องจากตลาดรับรู้ ผลการเลือกตั้งที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ และประกาศจะนํานโยบายรับจําข้าวกำหนดราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาทมาใช้ ทำให้ทิศทางราคาข้าวจากนี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ซื้อในต่างประเทศจะรับรู้ถึงการใช้นโยบายดังกล่าวและต้องเร่งซื้อข้าวก่อนที่นโยบายนี้จะนำมาใช้จริง ซึ่งคาดว่าจะเป็ช่วงฤดูการผลิตหน้าปี เดือนพ.ย.นี้

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกเจ้าล่าสุดเฉลี่ยตันละ 14,200 บาท เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ตันละ 14,000 บาท และคาดว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้าวเปลือก ที่ขณะนี้ โรงสีต้องรับซื้อในราคาต้นทุนจากชาวนาไม่ต่ำกว่าตันละ 10,000 บาทแล้ว เพราะข้าวในตลาดมีน้อยลงทำให้โรงสีต้องแย่งซื้อเพื่อถือข้าวไว้ในมือสำหรับป้องกันกําลังการสีข้าวที่มีอยู่สูงมาก

"ตอนนี้ราคายังไม่ได้ตอบรับอะไรชัดเจน แต่จากนี้ไป จะไม่กล้าขายแบบขายทิ้งขายขวางแล้ว เพราะเมื่อประกาศรับจําตันละ 15,000 บาท ก็เชื่อว่าราคาจากนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงราคาในประเทศ ผู้ซื้อต่างประเทศดีว่าราคาข้าวจากนี้จะไม่ใช้ตันละ 400-500 ดอลลาร์ หมดยุคข้าวถูกแล้ว แต่จะไปอยู่ที่ตันละ 700-800 ดอลลาร์ แม้ว่าการใช้โครงการรับจําจริงๆ จะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่หน้าจะมีได้ในช่วง พ.ย. ซึ่งโรงสีคงไม่เก็บกักข้าวไว้ในมือมานานขนาดนั้น ทำให้ตอนนี้ถ้าเสนอราคาเหมาะสมก็พร้อมขาย" นายชาญชัยกล่าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ยังไม่เชื่อว่าโครงการการรับจําข้าวเปลือกทุกเม็ดจะทำได้จริง เพราะหากรับจําทุกเม็ดต้องใช้พื้นที่จัดเก็บมาก ซึ่งศักยภาพโรงสีคงไม่มีเพียงพอที่จะเก็บข้าวได้ถึง 10-20 ล้านตัน แม้จะมีการเพิ่มราคาจําขึ้นไปถึงตันละ 15,000 บาท ชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์ทุกราย และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่บางกลุ่มเท่านั้น

อีกทั้งนโยบายดังกล่าวไม่ได้ช่วยสร้างความยั่งยืนในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย โดยเฉพาะโครงการบัตรเครดิตให้ชาวนา เพราะเป็นการเพิ่มนิสัยการใช้จ่ายเกินความจําเป็น ดังนั้น จึงต้องให้รัฐบาลวางแผนในการดูแลชาวนาในระยะยาวมากกว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างเดียว

วันเดียวกันนี้ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า จากการสำรวจความคิดเห็นโรงสี 6 แห่ง ผู้ส่งออก และเทรดเดอร์อีกจำนวนหนึ่ง มีความเห็นว่า ราคาข้าวในไทย อาจพุ่งขึ้นถึง 56% ไปอยู่ที่ 810 ดอลลาร์ต่อตัน ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ หากพรรคเพื่อไทยนำนโยบายดังกล่าวเข้ามาใช้

นายมาร์มาโด ซิส หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) แอร์เมส อินเวสต์เมนต์ส ระบุว่า ไม่ใช่แค่ข้าวไทยเท่านั้นที่ราคาแพงขึ้น แต่ราคาข้าวจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ก็จะถูกขยับตัวกันตามไปด้วย โดยราคาอาจพุ่งขึ้นมาอีก 100 ดอลลาร์ ภายในเวลา 2 เดือน และอาจขยับไปแตะระดับสูงสุดที่ 700 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

โรงสีเผยข้าวสารจ่อขยับราคา

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและเป็นเจ้าของกิจการโรงสีข้าว 3 แห่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศไทยจะได้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศ ซึ่งมีนโยบายรับจํานำข้าวเปลือกให้ราคาตันละ 15,000 บาท ดังนั้นขณะนี้กระแสตอบรับในเชิงบวกของผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อส่งออกและโรงสีในส่วนภูมิภาคจึงมั่นใจว่าราคาข้าวสารจ่อขยับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากจะเป็นไปตามธรรมชาติของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเมื่อราคาข้าวเปลือกจะต้องสูงขึ้นราคาข้าวสารก็ต้องขยับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 7 วันนี้ ราคาข้าวสารบรรจุถุงข้าวสาร 5% ข้าวใหม่ที่ปกติวันนี้ขายอยู่ กก.ละ 14 – 15.50 บาท จะต้องขยับราคาสูงขึ้นไปอีกอย่างน้อย 10% คือ จะไปอยู่ที่ 18 – 19 บาทต่อกิโลกรัม และจะทยอยขึ้นราคาตามมาเรื่อยๆจนไปติดเพดานราคาข้าวสารที่จะต้องขึ้นราคาสูงขึ้นอีกถึง 40% ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ของปีนี้ เหตุเป็นเพราะช่วงเดือนส.ค.ข้าวนาปรังของ จ.พิจิตร

นอกจากนี้หลายจังหวัดในภาคกลางจะเริ่มเก็บเกี่ยว ซึ่งรัฐบาลเคยบอกว่าเพียงแค่เริ่มรับตำแหน่งหรือเข้าทำงานโครงการต่างๆที่ประกาศไว้รวมถึงราคาข้าวรับจํานำข้าวก็จะทำได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อข้าวนาปรังออกสู่ตลาดก็ต้องทำตามที่ประกาศนโยบายไว้ สำหรับราคาข้าวสารวันนี้ (4 ก.ค.) “เฮียเฮียะ” อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและเป็นเจ้าของกิจการโรงสีข้าว 3 แห่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลว่าข้าวสารซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 500 เหรียญ แต่ถ้าข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ข้าวสารก็ต้องขยับราคาไปจนถึง 800 เหรียญ (ส่งออก)

นายบรรจง กล่าวอีกว่า ราคาข้าวเปลือกคงจะเป็นราคาในช่วงข้าวนาปีที่สำคัญรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะต้องพิจารณา รมต.พาณิชย์ และ ทีมรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องราคาข้าวให้ต้องเป็นผู้มีคุณภาพจริงจังทำเป็นมิเช่นนั้นอาจเป็นโครงการพับเพียบไทยแลนด์ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะชาวนาตั้งความหวังเอาไว้มากกับโครงการรับจํานำข้าว ซึ่ง “เฮียเฮียะ” ยืนยันแบบชอบบอกชอบใจว่า โครงการรับจําข้าวเป็นการซื้อก่อนแล้วขายทีหลัง รัฐบาลอาจต้องจ่ายบ้างแต่ก็ยังต้องมีข้าวสารอยู่ในโกดัง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้เกษตรกร โรงสีต้องขายข้าวสารได้ก่อนจึงจะซื้อข้าวเปลือก เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาทำตัวเป็นเจ้าของมือใหญ่ยอมขาดทุนจ่ายเงินถึงมือชาวนาแต่ไม่มีข้าวสารเก็บไว้ในสต็อกให้ตามทุน อีกทั้งการขึ้นทะเบียนชาวนาก็มีมากเกินไปจนความเป็นจริง จึงทำให้ต้องหมดเงินไปถึง 7 หมื่นล้านบาท แล้วก็ไม่ได้เหลือข้าวสารไว้ให้ตามทุนคืนได้อีกด้วย แต่โครงการจํานำจะตรงกันข้าม

ด้าน นางพรรรัตน์ บุญเล่า เจ้าของธุรกิจร้านขายข้าวสาร “เล่ากิมเฮง” ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์การค้าพิจิตรพลาซ่า กล่าวว่า ยังคงขายข้าวสารในราคาปกติ เพราะยังมีสต็อกเก่าอยู่ แต่ก็ได้รับสัญญาณจากโรงสีมาเช่นกัน ว่าข้าวจะขึ้นราคาซึ่งก็ต้องขายแบบขึ้นตามขึ้น ลงตามลง แต่ยอมรับว่าช่วงนี้ชาวบ้านเริ่มต้นตัวซื้อข้าวสารกันครวญละมาก ๆ อีกทั้งแม่ค้าขายข้าวแกง หรือร้านอาหาร จากที่เคยซื้อครั้งละ 1 ถุง ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อข้าวสารที่บรรจุถุงกันครวญละมาก ๆ ขึ้น อาจเป็นเพราะรู้ถึงกระแสห่วงโซ่อุปทานที่ข้าวเปลือกจะขึ้นราคาแล้วข้าวสารก็จะขึ้นราคาตามไปด้วย ซึ่งผู้บริโภคก็ต้องยอมรับกับภาวะค่าใช้จ่าย – ค่าข้าวสาร ที่จะต้องกินทุกวันว่าขึ้นราคาอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ผู้ส่งออกแฉ พรทิวาทิงทวนโลเซ่ข้าว

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 3 ราย ได้รับข้อเสนอจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)ว่า กระทรวงมีความประสงค์จะระบายข้าวสารในสต็อกปริมาณ 700,000 ตัน จากที่มีอยู่ในสต็อกทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตัน โดยให้ผู้ส่งออกทั้ง 3 ราย เสนอราคา ประกอบด้วย บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (บจก.) บจก.เอเชียโกลเด้นไรซ์ และบจก.ข้าวไชยพร ซึ่งราคาจากผู้ส่งออกทั้ง 3 รายเสนอนั้นเฉลี่ยตันละ 12,400 บาท ขณะที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบันเฉลี่ยตันละ 14,000 บาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า การระบายข้าวดังกล่าวได้มีการหารือกันระหว่างฝ่ายกระทรวงพาณิชย์กับผู้ส่งออกข้าวถึงวิธีการซื้อขายด้วย ซึ่งไม่ใช่วิธีการซื้อขายธรรมดา แต่ยิ่งกว่าการขายแบบลับๆ อีก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงรัฐบาลรักษาการไม่สามารถระบายข้าวได้ แต่กระทรวงพาณิชย์มีวิธีการ โดยการขายแบบลับๆ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีแจ้งผู้ส่งออก (บางราย) และให้ผู้ส่งออกเสนอราคา ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็มีเงื่อนไขกับผู้ส่งออกเป็นรายๆ ไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตจากสังคมมาโดยตลอดถึงความไม่โปร่งใสอยู่แล้ว แต่วิธีที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้มีความไม่โปร่งใสมากกว่าวิธีลับๆ แบบเดิมเสียอีก

อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าข้าวที่กระทรวงพาณิชย์จะนำมาระบายครั้งนี้เป็นล็อตที่บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัดเคยเสนอซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1.04 ล้านตัน แต่ภายหลังได้ยกเลิกสัญญาเนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับมอบข้าวได้ตามเวลาที่กำหนด ภายหลังได้มาเสนอซื้อและทำสัญญารอบใหม่โดยขอรับมอบเพียง 450,000 ตัน

ต่อเรื่องดังกล่าว นายจุง เชียง เงิน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ในเครือเม็งไต๋ กล่าวว่าข้าวที่นางพรทิวาจะนำมาระบายไม่ใช่ข้าวของบริษัทแน่นอน เพราะข้าวที่บริษัทซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ครั้งแรก 1.04 ล้านตัน ได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วโดยมติคณะรัฐมนตรี และต่อมาเอ็มทีขอซื้อใหม่ 450,000 ตัน ขณะนี้ข้าวจำนวนนี้อยู่ระหว่างรับมอบ ซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ 3 เดือน

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า หลังจากวันที่ 24 กันยายน 2553 ที่นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้เซ็นอนุมัติจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ตามที่นางพรทิวา นาาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าวเป็นผู้เสนอขายให้กับ บจก. เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำนวน 450,000 ตัน เป็นข้าวขาว 5% 400,000 ตันเศษ ข้าวหอมปทุมธานี 43,000 ตัน โดยข้าวขาว 5% เสนอซื้อตันละ 12,200 บาทเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดบริษัทผู้ส่งออกข้าว 5 รายใหญ่ในวงการ อาทิ นครหลวงค้าข้าว เอเชียโกลเด้นไรซ์ ได้มาเหมาซื้อต่อจากเอ็มทีไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการขนย้ายข้าวออกจากคลังของ อ.ต.ก.ของเอ็มที จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ปัจจุบันข้าวที่เหลืออยู่ในคลังของ อ.ต.ก. ประมาณ 800,000 ตัน(ไม่รวมในส่วนของเอ็มที) ส่วนข้าวที่อยู่ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เวลานี้มีประมาณ 1 ล้านตัน รวมข้าวที่เหลืออยู่ในคลังรัฐบาลปริมาณทั้งสิ้น 1.8 ล้านตัน

ด้านนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาฯ ไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องที่นางพรทิวาจะระบายข้าว 700,000 ตันในช่วงนี้ เพราะนายไทรรงค์ในฐานะประธาน กขช.ก็ไม่ได้หารือกับตนแต่อย่างใด แต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า ช่วงนี้ไม่ควรระบายข้าวออกมา เพราะแนวโน้มในอนาคตราคาข้าวมีแต่จะสูงขึ้น เพราะหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะรัสเซียพื้นที่ปลูกข้าวสาลีได้รับความเสียหายมากเป็นปีที่สามแล้ว ราคาข้าวสาลีสูงมาก อาจต้องนำเข้าข้าวสารไปบริโภคแทนข้าวสาลี

อย่างไรก็ดีต่อกรณีข้าวในล็อตดังกล่าวนางพรทิวา นาาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาปฏิเสธ โดยกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีมติขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการเสนอซื้อโดยตรงจากต่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) หรือเสนอซื้อโดยผู้ส่งออกไทย การจะขายมีขั้นตอนต้องผ่านการ

พิจารณาจากคณะทำงานระบายข้าวที่มีกรมการค้าต่างประเทศดูแล และต้องขอความเห็นชอบจาก กขช.ที่มีนาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง คาดว่าจะเป็น การปล่อยข้าว ตัดคะแนนของพรรคคู่แข่งมากกว่า ขณะที่แหล่งข้าวจาก 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการติดต่อให้เสนอราคาซื้อข้าว ในล็อตนี้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ชะลอส่งข้าวไทยเหตุราคาส่งออกสูง

น.ส.กอบสุข เขียมสุริย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศเริ่มชะลอคำสั่งซื้อข้าวจากไทย เนื่องจากเห็นว่าราคาข้าวไทยปรับตัวสูงมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าว (เอฟโอบี) ปรับตัวลดลง ส่วนปัจจัยการเมืองนั้น มีผลต่อราคาข้าวเพียงเล็กน้อย หากผลการเลือกตั้งทำให้กลับมาใช้นโยบายรับจำนำข้าว คาดว่าคงต้องเริ่มในฤดูผลิตหน้าปีเดือนพฤศจิกายน ซึ่งนานเกินไปที่จะมีการกักตุนข้าวเพื่อรอราคาเพิ่ม โดยราคาข้าวที่ผันผวนขณะนี้น่าจะมาจากดีมานด์และซัพพลายเป็นหลัก

“ราคาส่งออกข้าวลดลง แม้ราคาข้าวเปลือกในประเทศไม่ได้ลดลงก็ตาม เป็นเพราะต่างประเทศชะลอซื้อข้าวหลังราคาข้าวไทยพุ่งสูง ตลาดช็อกกับราคาที่พุ่งสูงมาก ช่วงเดือนมิถุนายนมีการแย่งซื้อข้าวเปลือก เพราะปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดหมดแล้ว” น.ส.กอบสุข กล่าว

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้อาจจะยังอยู่ที่ 10 ล้านตัน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางหรือไม่ ส่วนความต้องการตลาดยังมีต่อเนื่องแต่ไม่สูงมากและเชื่อว่าเร็ว ๆ นี้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ อาจมีความต้องการข้าว แต่ยังไม่มั่นใจว่าทิศทางตลาดจะดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลยุทธ์คู่แข่งทั้งอินเดียที่มักปล่อยข่าวว่าพร้อมจะส่งออกข้าวแล้วและปริมาณผลผลิตข้าวของเวียดนามด้วย

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว ระบุว่า หากไทยกลับมาใช้นโยบายรับจำนำ เช่น กำหนดราคาข้าวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท จะทำให้ราคาข้าวสาร อยู่ที่ตันละ 2.5-2.6 หมื่นบาท เมื่อเทียบเป็นเอฟโอบี จะอยู่ที่ตันละ 820-840 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคานี้สามารถขายได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวียดนามขายข้าวให้หมดก่อน

ที่มา [คมชัดลึก](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-30 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 642,364 ตัน มูลค่า 300.469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 3.912 ล้านตัน มูลค่า 1.847 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมอาหารรายงานราคาข้าวเปลือกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3.6% โดยมาอยู่ที่ประมาณ 5,750-5,850 ดอลลาร์ต่อก.ก. เนื่องจาก ผู้ส่งออกได้เข้ามารับซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับบังกลาเทศจำนวน 100,000 ตัน และอินโดนีเซีย 400,000 ตัน ในช่วงเดือน ก.ค. นี้

กระทรวงเกษตร คาดว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้มีจำนวน 41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และมากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 39.75 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](#)

อินเดีย

แหล่งข่าวในรัฐบาลอินเดียระบุว่า ในเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกข้าวสาลีและข้าวขาวที่ไม่ใช่ปาสมาติ โดยคาดว่าจะมีการประชุมกรม. เศรษฐกิจ (The empowered group of ministers; EGoM) ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกธัญพืชได้อย่างน้อย 1 ล้านตัน (หรือข้าวสาลี 2 ล้านตัน ข้าว 1 ล้านตัน)

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังคงมีผลต่อการพิจารณาคือ อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่ยังคงสูงประมาณ 9% และการที่ต้องสำรองอาหารมากขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายความมั่นคงด้านอาหารฉบับใหม่ ประกอบกับรัฐบาลอาจต้องรอผลการประเมินภาวะการผลิตข้าวไปจนถึงกลางเดือนหน้า

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จะมีการประชุมกรม. เศรษฐกิจในวันที่ 11 ก.ค. นี้ เพื่อพิจารณาในประเด็นการอนุญาตให้ส่งออกธัญพืชได้อีกครั้ง

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

มีรายงานว่าประเทศบังคลาเทศจะซื้อข้าวขาว 15% จำนวน 100,000 ตัน จากเวียดนามในราคา 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน (including cost, freight and liner out) โดยราคาที่ซื้อในครั้งนี้ต่ำกว่าที่ซื้อเมื่อเดือน ม.ค. ที่ราคา 545 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่สูงกว่าที่เคยซื้อเมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้วที่ราคา 389 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ทางการบังคลาเทศได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากบริษัท Vinafood 2 เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงกลางเดือน ก.ค.

ทางการบังคลาเทศระบุว่า บริษัท State Trading Corporation of India ของอินเดียได้เสนอขายข้าวหนึ่งจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน (including cost, freight and liner out) ให้แก่ทางการ ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลอินเดียได้สัญญาว่าจะขายข้าวจำนวน 200,000 ตัน และ ข้าวสาลีจำนวน 300,000 ตัน ให้บังคลาเทศเมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว โดยในขณะนี้ทางการบังคลาเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอนี้

ในปีงบประมาณนี้ (นับถึงเดือน มิ.ย.) บังคลาเทศได้ซื้อข้าวและข้าวสาลีรวม 5.5 ล้านตัน โดยเป็นข้าว 1.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตามทางการคาดว่าในปีงบประมาณถัดไป (เริ่ม ก.ค.) บังคลาเทศจะนำเข้าข้าวน้อยลง โดยรัฐบาลได้หันมาใช้นโยบายจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศ โดยกำหนดราคารับซื้อ 29 ทากา หรือประมาณ 0.39 เหรียญสหรัฐต่อกก. ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 600,000 ตัน ซึ่งจนถึงขณะนี้สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 160,000 ตัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงธากา รายงานภาวะการค้าข้าวของบังคลาเทศในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ราคาข้าวเดือนมิ.ย. 54 ลดลงจากเดือน พ.ค.และเดือน เม.ย.และต้นปี 54 โดยราคาข้าวคุณภาพดีเดือนมิ.ย.-พ.ค.มีราคา 21-25 บาท/กก.ลดลงจากเดือนพ.ค.ซึ่งเท่ากับ 22-26 บาท/กก. และข้าวคุณภาพต่ำเดือนมิ.ย.-พ.ค. ราคาลดลงเช่นกันอยู่ที่ 15-19 บาท/กก. โดยลดลงจากต้นปีซึ่งราคา 20-22 บาท/กก. เนื่องจากข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาด และรัฐบาลยังมีจุดเปิด Outlet จำหน่ายข้าวราคาถูกในราคา 12 บาท/กก.เพื่อลดภาวะค่าครองชีพของประชาชนคนจน

ที่มา Riceonline.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงธากา บังคลาเทศ

อินโดนีเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า อินโดนีเซียกำลังเจรจาซื้อข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลกับเวียดนามประมาณ 400,000-600,000 ตัน โดยคาดว่าจะส่งมอบในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 และอาจส่งผลตามมาให้ราคาข้าวของเวียดนามมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ได้ออกมาปฏิเสธว่า ในขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้พิจารณานำเข้าข้าวแต่อย่างใด

สำนักงานสถิติรายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2011 นี้ จะมีจำนวน 68.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 67.31 ล้านตัน ก่อนหน้านี้ เนื่องจากในปีนี้มี การขยายพื้นที่เพาะปลูก

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา นาย ฟรังซัว ฟีฌง (Francois Fillon) นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ได้ประกาศ โครงการลงทุนสร้างโรงสีข้าวในกัมพูชา โดยนักลงทุนจากฝรั่งเศสจะสร้างโรงสีข้าวทันสมัยได้มาตรฐานโลกขึ้นใน กัมพูชาเพื่อสีข้าวสารสำหรับส่งออก ซึ่งจะเป็นโรงสีข้าวสำหรับส่งจำหน่ายยังต่างประเทศแห่งที่ 2 โดยนักลงทุน ต่างชาติ หลังจากรัฐบาลฮุนเซนทำการรณรงค์เรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปี

นายฮุนเซนได้แสดงความยินดีต่อการลงทุนจากฝรั่งเศสในด้านนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กัมพูชาให้ ความสำคัญ ขณะเดียวกันผู้นำกัมพูชาได้ให้คำมั่นจะสนับสนุนนักลงทุนจากฝรั่งเศส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กัน ไกล่ชิดระหว่างกัมพูชากับฝรั่งเศส

สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า กลุ่มโอเวอร์ซีซีอินเวสต์เมนต์แห่งยูนหนัน (Yunnan Provincial Overseas Investment Co) จากนครคุนหมิง ได้เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทในกัมพูชา เพื่อสร้างโรงสี ข้าวและโรงงานผลิตข้าวสารเพื่อส่งออกสู่ตลาดจีนปีละ 200,000 ตัน

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

จีน

จากการสำรวจของสำนักข่าว Bloomberg พบว่า ผู้ค้าและผู้ผลิตข้าว 8 ใน 12 รายในมณฑลหูหนานและ เจียงซี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักของจีนคาดว่าผลผลิตอาจลดลง ขณะที่ 4 ใน 12 รายคาดว่าอาจเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ฝนไม่ตกติดต่อกันถึง 60 วันระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. ในหูหนานและเจียงซี ตามมาด้วยเหตุ น้ำท่วมหนักในพื้นที่เดียวกันในเดือนมิ.ย. ซึ่งทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวเสียหายถึง 2.1 ล้านไร่

ทั้งนี้ ภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญในจีนในเดือนมิ.ย. 2554 อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ ในจีนเร่งตัวขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี 2554 จากระดับ 5.5% ในเดือนพ.ค. เนื่องจากราคาข้าวในจีนอาจปรับตัว สูงขึ้นอีก โดยล่าสุดคณะกรรมการข้าวแห่งรัฐ (State Administration of Grain) เผยว่าอาจปรับเพิ่มราคาขั้นต่ำของ ข้าวเป็น 102 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) ซึ่งในที่สุดก็น่าจะกระทบต่อ ราคาขายปลีกข้าวในจีนด้วย และนอกจากนั้น ภาวะแห้งแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นยังอาจทำให้จีนต้องนำเข้าข้าว จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 จีนนำเข้าข้าวถึง 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าของปี 2553 โดยมีเวียดนามเป็นคู่ค้าที่สำคัญ

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย

เกาหลีใต้

บริษัท Korea Agro-Fisheries Trade Corp. ได้จัดการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยได้ ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 51,488 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้อง USA #3 M/G Brown rice จำนวน 11,111 ตัน ในราคา 807 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวกล้อง USA #3 M/G brown rice จำนวน 21,810 ตัน ในราคา 782 เหรียญสหรัฐต่อ ตัน ข้าวกล้อง Thai L/G Brown Rice จำนวน 5,000 ตัน ในราคา 579.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ ข้าวกล้อง Thai L/G Brown Rice จำนวน 13,567 ตัน ในราคา 589.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ในการประมูลเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ยังได้ตกลงซื้อข้าว (non-glutinous rice) รวม 23,993 ตัน แบ่งเป็นบริษัท Fine marine จำนวน 5,000 ตัน ในราคา 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท LG International จำนวน 7,993 ตัน ในราคา 558.23 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Fine marine จำนวน 10,000 ตัน ในราคา 567 เหรียญสหรัฐต่อตัน และบริษัท Sing-song จำนวน 1,000 ตัน ในราคา 965.73 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา สำนักข่าว Reuters

ญี่ปุ่น

ทางการญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าว (Rice futures) เป็นครั้งแรกในรอบ 72 ปีเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 2 แห่งสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในช่วงเวลาทดลอง 2 ปี

นายมิจิอิโกะ คาโนะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กล่าวว่า การซื้อขายจะช่วยให้ราคาข้าวมีความโปร่งใส หลังพิจารณาผลกระทบในช่วงทดลองแล้ว รัฐบาลจะตัดสินใจในภายหลังว่า จะอนุญาตให้มีการซื้อขายอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่

ทั้งนี้ สัญญาล่วงหน้าข้าวมีการซื้อขายกันในโอซาก้าเป็นเวลาราว 200 ปี มาจนถึงปีพ.ศ.2482 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการควบคุมทางเศรษฐกิจ โดยการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเกิดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานราคาข้าวในตลาดเสรี รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้จำหน่ายข้าวหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาในอนาคต

ตลาดกลางรัฐพีชโตเกียว (Tokyo Grain Exchange: TGE) มีแผนทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโคชิอิคาริ ซึ่งผลิตในจังหวัดอิบารากิ โทชิกิ และชิบะ ขณะที่ตลาดโภคภัณฑ์คันไซ (Kansai Commodities Exchange) จะทำสัญญาซื้อขายข้าวโคชิอิคาริที่ผลิตในจังหวัดอิชิการะและฟุคุอิ

ทั้งนี้ หากราคาสัญญาล่วงหน้าข้าวผันผวนมากเพราะการเก็งกำไร รัฐบาลจะสั่งให้ตลาดทั้งสองแห่งจำกัดปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคา หรือระงับการซื้อขาย

ที่มา สำนักข่าวเกียวโด

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมาว่า จะเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30,000 MT +/-5% IN MINIMUM OF RICE FROM ALL ORIGINS) โดยเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค. ศกนี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 13 ก.ค.

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก ได้ตกลงซื้อข้าว 5% จากประเทศไทยจำนวน 112,000 ตัน ในราคาประมาณ 537-540 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF และยังสามารถซื้อข้าว 5% จากประเทศอูรูกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF ด้วย

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

บริษัท ไบเออร์ ครอบไซเอ็นซ์ ของเยอรมนี ตกลงยอมความและจ่ายเงินค่าเสียหายรวม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่กลุ่มเกษตรกรในสหรัฐ ที่ยื่นฟ้องบริษัทตั้งแต่ปี 2549 โดยระบุว่าข้าวตัดแปลงพันธุกรรม หรือข้าวจีเอ็มโอของบริษัท ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและราคาข้าวของเกษตรกร ที่อยู่ในรัฐอาร์คันซอ ซึ่งผลิตข้าวประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งรัฐลุยเซียนา มิสซิสซิปปี มิสซูรี และเทกซัส

ที่มา Riceonline.com